



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนจากข้าราชการสายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
เรื่อง กำหนดการดำเนินการเลือกผู้แทนจากข้าราชการสายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

.....

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะดำเนินการเลือกผู้แทนจากข้าราชการสายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1744/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนจากข้าราชการสายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 จึงขอประกาศกำหนดการดำเนินการ เลือกผู้แทนจากข้าราชการสายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563

(อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุนนท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนจากข้าราชการ
สายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ

กำหนดการดำเนินการเลือกผู้แทนจากข้าราชการ
สายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับ	เวลา	ขั้นตอนดำเนินการ
1	12.00 – 12.30 น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม หมายเหตุ หากไม่ได้ลงทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกผู้แทนจากข้าราชการฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2	12.30 – 12.40 น.	ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มา ซึ่งผู้แทนจากข้าราชการสายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกฯ แก่ผู้เข้าประชุมเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน
3	12.45 – 13.00 น.	ข้าราชการสายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือก
4	13.20 – 14.30 น.	ลงคะแนนเสียง
5	14.31 น. เป็นต้นไป	นับคะแนนเสียง

**เชิญชวนข้าราชการทุกท่าน
มาเข้าคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เพื่อร่วมกันสร้างสรรคการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ**

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

- >> ร่วมกำกับ ติดตาม การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
- >> ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
- >> ร่วมพิจารณากรอบอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง ของข้าราชการ
- >> ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนของข้าราชการ
- >> ร่วมพิจารณากลับกรอง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ฯลฯ



อย่าพลาดเข้าประชุม++

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
เริ่มลงทะเบียน 12.00 น. - 12.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
****ลงทะเบียนได้ในเวลาที่กำหนดเท่านั้น****

